

คปก.ไฟเขียว3โครงการเพื่อประชาชน

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตร ซึ่งเป็นระบบที่ให้ผลการสำรวจรังวัดและ และสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธาน แผนที่มีความถูกต้องแม่นยำ ตรงตามภูมิ การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อ ประเทศ และเป็นที่ยอมรับของสากล ซึ่งจะ เกษตรกรรม (คปก.) ณ ห้องประชุมไทย ช่วยเพิ่มศักยภาพงานสำรวจรังวัดของ ส.ป.ก. ยงศ์ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ ทำให้สามารถบริหารจัดการที่ดินของรัฐได้ เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ว่า ที่ประชุม คปก. อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ไขปัญหา เห็นชอบในหลักการให้กรมควบคุมมลพิษ ข้อพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดินระหว่างเกษตรกร ใช้ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ต.ชะแล อ.ทอง ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังนำไปเชื่อมโยงกับ ภูมิ จ.กาญจนบุรี เนื้อที่ 62-2-10 ไร่ เพื่อ ข้อมูลแผนที่ของหน่วยงานอื่นเพื่อบูรณาการ ดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปน การแก้ไขปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ เปื้อนสารตะกั่ว โดยที่ดินดังกล่าวเคยเป็นที่ตั้ง แบบบูรณาการตามนโยบายรัฐบาลอีกด้วย ของโรงแสงแร่ และบ่อเก็บตะกอน ซึ่งกรม ที่ประชุม คปก. ยังได้อนุมัติให้ ส.ป.ก. ควบคุมมลพิษตรวจพบมีปริมาณสารตะกั่วใน ดำเนินโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ดินสูงเกินค่ามาตรฐานที่จะใช้เป็นที่พักอาศัย และสาธารณูปโภคภายใต้โครงการจัดที่ดิน หรือปลูกพืช กรมควบคุมมลพิษจึงมีแผน ทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ฟื้นฟูที่ดินให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยการวาง จ.ชลบุรี และเห็นชอบให้ใช้เงินจ่ายขาดจาก หินหนา 60 เซนติเมตร ทับที่ดินเดิมและ กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็น กลบทับด้วยดินสะอาดอีกชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกัน ค่าใช้จ่ายตามโครงการดังกล่าว 2 รายการคือ สารตะกั่วรั่วไหลสู่ภายนอก พร้อมเฝ้าติดตาม 1) การขยายเขตไฟฟ้าในชุมชนและใช้ใน ระบบประปาบาดาลและหอดึงสูงในพื้นที่ 1) การขยายเขตไฟฟ้าในชุมชนและใช้ใน ระบบประปาบาดาลและหอดึงสูงในพื้นที่ ชุมชนเขาชก ต.เขาชก อ.หนองใหญ่ และ 2) การขยายเขตไฟฟ้าในชุมชนและใช้ใน ระบบประปาบาดาลและหอดึงสูง ในพื้นที่ ชุมชนบ่อทอง ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง วังเงินรวม 5.3 ล้านบาท ซึ่งเมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จจะ ช่วยให้เกิดกรกรในพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรร 5.3 ล้านบาท ซึ่งเมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จจะ ช่วยให้เกิดกรกรในพื้นที่ที่ได้รับการจัดสรร ที่ดินทำกิน 89 ราย เนื้อที่ 1,640 ไร่ มีระบบ ไฟฟ้าและน้ำประปาใช้ในการดำรงชีวิตและ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไปได้อย่าง มั่นคง.

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้พิจารณา อนุมัติโครงการจัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วย สัญญาณดาวเทียม (GNSS ชนิด Rover) 88 ชุด และเห็นชอบให้ใช้เงินจ่ายขาดจากกองทุน การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นค่าใช้จ่าย ตามโครงการดังกล่าว วงเงิน 36 ล้านบาท ทดแทนระบบสำรวจรังวัดเดิมของ ส.ป.ก. โดย เทคโนโลยีด้านการสำรวจรังวัดใหม่ที่ ส.ป.ก. จะนำมาใช้คือ ระบบโครงข่ายการรังวัดด้วย ดาวเทียมแบบจลน์(RTK GNSS Network)